



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน ๑ อัตรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีหนึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในบัญชีอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ที่สมัครใจรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ แล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได้ดำเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เรียบร้อย เพื่อขึ้นบัญชีนักจัดการงานทั่วไปจึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ตามลำดับที่สอบได้ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีข้อผูกพันต่อเนืองที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร หรือความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิตย์ นาคเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ที่	ลำดับที่ สอบได้ตาม ประกาศ เดิม	เลข ประจำตัวผู้ เข้าสอบ	ชื่อ-สกุล	สถานที่ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
๑	๓	๑๐๕๑	นางสาวจิรประภา สนิธิ	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต ๑	ขอใช้บัญชีผ่านการ เลือกสรรเป็น พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการ งานทั่วไป